

ผู้ป่วยค่าน"สมัคร"ต้นก.ม.ป่องหมอ

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ด้าน "สมัคร" ต้นกฎหมายป้องกันแพทย์รับผิดทางอาญา หน่วยงานกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิด เตรียมล่ารายชื่อผลักดันกฎหมายกองทุนชดเชยค่าเสียหายจากแพทย์ ขณะที่แพทย์ชนบทออกโรงทูลขอ เหตุแพทย์ถูกกดดันเพิ่มขึ้น

กรณีนายกรัฐมนตรีนุออกกฎหมายให้แพทย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญา วานนี้ (17 มี.ค.) นางปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่ ก่อนที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี จะตัดสินใจผลักดันร่างกฎหมายที่ให้แพทย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญา ซึ่งทางแพทยสภาเป็นผู้ร่างนั้น อยากให้ศึกษารายละเอียดและฟังความคิดเห็นรอบด้านก่อน

เพราะทางเครือข่าย เห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา 42 และ 44 ระบุว่า หากผู้เสียหายได้รับเงินชดเชยแล้ว ไม่สามารถฟ้อง

อ่านต่อหน้า > 15

ผู้ป่วย : ต่อจากหน้า 18

ต่อศาลได้และไม่ต้องชี้ผิดถูกแพทย์ในคดีอาญานั้น จะส่งผลให้แพทย์กลายเป็นกลุ่มอภิสิทธิ์ชนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ที่ทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดอาญา อีกทั้งร่างกฎหมายนี้ไม่มีรางวัลหรือรับเป็นเพียงความคิดเห็นที่เข้าเสนอจากแพทยสภาซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่อย่างทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงจนลุถึงคงาสัญญาคได้

"ขณะนี้ทางเครือข่าย อยู่ระหว่างหารือและจะนำเสนอข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการผลักดันกฎหมายสู่สภา" นางปรียานันท์ กล่าว

เธอกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ทางเครือข่ายอยู่ระหว่างล่ารายชื่อประชาชน 10,000 ชื่อ เพื่อร่วมผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.กองทุนชดเชยผู้เสียหายทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่หลายฝ่ายช่วยกันยกย่อง โดยมีงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รองรับซึ่งมีข้อดีคือมีการจัดตั้งกองทุนในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาที่เกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการกลางจากหลายภาคส่วนในการพิจารณาจ่ายค่าชดเชย แต่ที่สำคัญข้อมูลความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์จะถูกบันทึกและนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้น

น.พ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท ให้ความเห็นกับกรณีนายกรัฐมนตรีสันับสนุนให้ผลักดันกฎหมายให้แพทย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญา ในรายการ "สนทนาประสาสมัคร" ว่า เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่นายกฯลงมาแก้ปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ การผลักดันกฎหมายนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะแพทย์กำลังอยู่ในภาวะถูกกดดันทุกทางทำให้เริ่มมีการแพทย์แบบปกป้องตัวเองซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยและมีค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ไม่จำเป็นเพิ่มขึ้นมาก

ในขณะที่กำลังมีภาวะขัดแย้งสูงระหว่างผู้เสียหายทางการแพทย์และแพทย์ ควรเร่งผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนชดเชยผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ก่อนซึ่งทั้งผู้สูญเสียและแพทย์เองอยากให้มีความเร็วจะช่วยให้เกิดความสูญเสียจากเหตุสุดวิสัยทางการแพทย์และแพทย์ไม่ได้เจตนา เช่น แพ้ยา เสียชีวิตจากการให้ยาสลบ ให้เลือดผิดหมู่ เป็นต้น